

Số: **77** /BKC-TGD

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 5 năm 2016

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
- Cổ đông Phạm Văn Hán, số 62/212 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình nghị sự, thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2015, đồng thời xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2016. Đặc biệt, tại Đại hội cổ đông thường niên lần này đã bầu ra Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công trước hết là sự ủng hộ, tin tưởng và tín nhiệm của Quý cổ đông, những nhà đầu tư của Công ty vào sự điều hành, lãnh đạo của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành (trong đó có cổ đông Phạm Văn Hán, địa chỉ số 62/212 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng đã tin tưởng, uỷ quyền toàn bộ số cổ phần nắm giữ của mình cho Ông Vũ Phi Hồ, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội); đó còn là sự ủng hộ, đoàn kết của tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Công ty và sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sở ngành và đoàn thể trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn.

Với nhân sự được bầu trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tạo bước đột phá trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục xây dựng Công ty phát triển vững chắc, đem lại lợi ích không chỉ cho các nhà đầu tư vào Công ty mà mang cả lợi ích cho cộng đồng dân cư, cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và đất nước Việt Nam.

Nhân đây, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gửi lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý cổ đông, Công ty mong muốn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý cổ đông trong quá trình phát triển của Công ty thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Đăng tải Website.
- Lưu: VT, Văn phòng.

